

วันที่ 23 กันยายน 2565

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
2. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานความคืบหน้าและขั้นตอนที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “True”) ได้มีมติให้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1”) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้น**  
**ของ บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้ถือหุ้น**  
**ของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ True และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“dtac”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่าง True และ dtac ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) (“**การควบบริษัท**”)

True และ dtac ได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ True การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการควบบริษัทต่อเจ้าหนี้และกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคำคัดค้าน การควบบริษัทภายในสองเดือน และการขอความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผัน ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ True และ dtac ยังได้ยื่นรายงานการรวมธุรกิจต่อเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (“กสทช.”) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก กสทช. ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาการรวมธุรกิจ ระหว่าง True และ dtac จึงอาจทำให้ True และ dtac ไม่สามารถจัดประชุม ผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ True และที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ dtac ซึ่งมีมติอนุมัติการควบบริษัท ดังนั้น True และ dtac จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ออกไปเป็นระยะเวลา ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ทั้งนี้ การควบบริษัทระหว่าง True และ dtac ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่วางไว้

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานความคืบหน้า และขั้นตอนที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้น ของ True และผู้ถือหุ้นของ dtac เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า ที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นของ True และ dtac ที่มาประชุม

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้น ของ True และ ผู้ถือหุ้นของ dtac (Record Date) คือ วันที่ 9 กันยายน 2565

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-Meeting ให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน **โปรดรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ นางปริเปรม เสรีวงษ์ หรือ นายโชติ โภควนิช หรือ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ** และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 15 เลขที่ 18 อาคาร ทู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565** จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมโดยทั่วไป สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท และหลักทรัพย์ โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2702 ในเวลาทำการ

**ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการ log in กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2022-6200 ต่อ 2, 06-1072-6233, 06-1072-6296 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น. ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565**

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังลิณี สุจริตสัญชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

#### **หมายเหตุ**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในวาระการประชุม หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :

- อีเมลล์ : ir\_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 20 อาคารทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้